



แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๔

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม ๑.

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ ใช้บังคับกับการขออนุญาตหรือขอหนังสือรับรองการแจ้งทั้งรายใหม่และรายต่ออายุ ใช่หรือไม่

ความเห็น ใช่

คำถาม ๒.

ผู้ประกอบการที่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม ต้องเป็นสถานประกอบการที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุในระหว่างที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ หรือมาขออนุญาต (รายใหม่) ในระหว่างที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ ใช่หรือไม่

ความเห็น ใช่ ผู้ประกอบการที่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม คือ

(๑) ผู้ประกอบการรายใหม่ให้ยึดตามวันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตหรือออกหนังสือรับรองการแจ้ง โดยต้องอยู่ในช่วง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(๒) ผู้ประกอบการรายเก่า ให้ยึดตามวันที่ใบอนุญาตมีวันสิ้นอายุ โดยต้องอยู่ในช่วงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หรือหากเป็นกรณีผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ยึดวันที่ครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียม โดยต้องอยู่ในช่วงระหว่างวันดังกล่าวเช่นกัน

คำถาม ๓.

ข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กำหนดให้ผู้ประกอบการสามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ๙๐ วัน กรณีที่ผู้ประกอบการมาขอต่ออายุพร้อมชำระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุและก่อนวันที่กฎกระทรวงฯ มีผลใช้บังคับ แต่ใบอนุญาตมีกำหนดสิ้นอายุในระหว่างที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร ผู้ประกอบการสามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมได้หรือไม่ หรืออย่างไร

ความเห็น กรณีของใบอนุญาตนั้น การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ยึดตามวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ เป็นสำคัญ ผู้ประกอบการที่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ ฉบับนี้ คือ ผู้ที่มีใบอนุญาตสิ้นอายุในช่วงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เท่านั้น

ดังนั้น...

ดังนั้น กรณีผู้ประกอบการที่ใบอนุญาตสิ้นอายุในช่วงเวลาที่กฎกระทรวงฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ แต่มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ประกอบการก็จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมจากกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ ฉบับนี้ด้วย หากผู้ประกอบการมีความประสงค์จะรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ชำระล่วงหน้าไปแล้วคืน ให้ราชการส่วนท้องถิ่นดำเนินการคืนเงินให้เป็นไปตามระเบียบการเงินที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการนั้นๆ

คำถาม ๔.

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ครอบคลุมถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากประชาชนด้วยหรือไม่

ความเห็น กฎกระทรวงฯ ฉบับนี้ ไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียม ๒ ประเภท ได้แก่ (๑) ค่าให้บริการเก็บ ขน กำจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และ (๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการเก็บ ขน กำจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นยังคงสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ตามปกติ

คำถาม ๕.

กรณีที่พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ (ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป) ราชการส่วนท้องถิ่นจะพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ หรือวิธีการตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕) และพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับดังกล่าว

ความเห็น เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับดังกล่าว เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการโดยเพิ่มทางเลือกในการต่ออายุใบอนุญาตด้วยการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต (วิธีการต่ออายุใบอนุญาตแบบเดิม) ดังนั้น ในกรณีที่กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ มีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบการจึงไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม ส่งผลให้การต่ออายุใบอนุญาตนั้นไม่เข้าข่ายการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ ฉะนั้นหากผู้ประกอบการประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต ผู้ประกอบการนั้นต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอต่ออายุใบอนุญาตตามเดิม ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เพื่อให้ราชการส่วนท้องถิ่นรับทราบว่าผู้ประกอบการมีความประสงค์ที่จะดำเนินการกิจการต่อไป